

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ CẢM ƠN KHEN NGỢI

KÍNH GỬI: Ban chỉ đạo thi hành án tỉnh
- Cục thi hành án dân sự tỉnh

Cần thơ là: Cô Bùi Quát.

Địa chỉ: Thôn Nhục Lộc xã Trung Trác huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Nay tôi viết thư này xin cảm ơn khen ngợi tập thể lãnh đạo Cục thi hành án dân sự tỉnh và đặc biệt là ông Hồ Ngọc Diệp trong ban tiếp dân như sau

Theo bản án số 13/2014 DS - PT ngày 12-3-2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên và quyết định theo đơn số 34-QĐ - chỉ cục thi hành án ngày 21-2014 chỉ cục thi hành án dân sự Văn Giang. Thì bà lan phải trả cho tôi số tiền là 1.599030.000đ sau khi bản án có hiệu lực thi hành. Tôi đã làm đơn và đề nghị cơ quan thi hành án dân sự huyện Văn Giang thi hành cho tôi. Nhưng khi thực thi nhiệm vụ, mặc dù nhà bà Lan có điều kiện thi hành, nhưng do được sự bao che của 1 số cơ quan, một số cán bộ nên bà lan kiên quyết không thi hành cho tôi.

Cứu anh và vật vờ, tôi phải loay đong, lặt vặt chạy hết nơi này nơi kia để cầu cứu sự giúp đỡ. Rất may cho tôi một hôm tôi đã được gặp ông Hồ Ngọc Diệp, cán bộ của chỉ cục thi hành án tiếp tôi, đồng ý với tôi và chỉ đạo thi hành án Văn Giang yêu cầu huyện Văn Giang thi hành bằng được bản án của tôi.

Nhờ sự chỉ đạo của ông Diệp mà đến nay bản án của tôi đã được thi hành xong (mặc dù tôi

phải bắt cho bà bạn số tiền là 1-HH9.0500
bài thì trước tiên nay nhưng tôi vẫn an, an vì quyền
lợi của tôi được đảm bảo, an vì người phải thi
hành an như bà bạn, không hình hoang được nữa,
bայ lúc chưa thi hành an được bà bạn tuyên bố
với dân làng không bao giờ lấy được một đồng của
bà ấy và bà ấy lo hết can bộ rồi, nhưng bây giờ
bè phải không phải thế, những người có phẩm
chất đạo đức tốt như ông Diệp đã giúp tôi lấy lại
sự công bằng, bảo đảm được pháp luật của Việt Nam.

Bây giờ nay tôi xin chân thành bày tỏ tấm lòng
của tôi, xin được cảm ơn đến tập thể lãnh đạo của
thị trấn an tỉnh, đã đưa tôi được một người can
bộ hết lòng vì dân như ông Diệp. xin chân thành
cảm ơn ông Diệp đã giúp tôi.

Bây xin chúc các thị trấn an tỉnh luôn luôn
khỏe và có nhiều người tốt như ông Diệp
xin chân thành cảm ơn

Trịnh Văn ngày 20-1-2019

người viết thư

BB

Bộ Chỉ Luật